



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๖๐

ที่ อต ๐๔๓๒.๐๒/๓๙

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ทั้ง ๖ ประเด็น และ ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอบ้านฝ้อ

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝ้อ ได้แจ้งเวียนประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝ้อ และมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ทั้ง ๖ ประเด็น และ ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝ้อ ได้ทำการศึกษาและทำความเข้าใจ โดยแจ้งให้บุคลากรใน รพ.สต.ได้ทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด ตามหนังสือที่ อต ๐๔๓๒.๐๒/๑๐ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น

จากการกำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ทั้ง ๖ ประเด็น และ ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝ้อ พบว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง จำนวน ๒๐ แห่ง รับทราบ ได้ทำการศึกษาและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ไม่พบการกระทำผิด

ดังนั้น คณะทำงาน MOPH ITA 2022 จึงขอรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ทั้ง ๖ ประเด็น และ ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝ้อ ผ่านเว็บไซต์ www.banphueph.com ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

(นายอนันต์ จินทร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ความเห็นสาธารณสุขอำเภอบ้านฝ้อ

- ทราบ / เห็นชอบ
- อนุญาตให้นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ สสอ.บ้านฝ้อ

(นายจักรพงษ์ ศรีราช)

สาธารณสุขอำเภอบ้านฝ้อ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฝ้อ

๐๔๒-๒๘๑๓๐๒

"อยู่ห่างไว้ ใส่แมสก์กัน หมั่นล้างมือ ถือหลักสะอาด ปราศจากแออัด เครื่องคิดไทยชนะ"